



ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/ว ๒๐๖๓

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ถนนเทศบาล ๔-๑ อต ๕๓๑๕๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อต ๐๐๒๓.๔/ว ๒๔๗๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี แจ้งว่า มีกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของรัฐและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่” และ “คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและวินัยของข้าราชการ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะควาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท

อำเภอท่าปลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร กระเป๋า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งการบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในวันที่จัดอบรม โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน - วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปิดรับชำระเงิน ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การจัดอบรมจะถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ที่ทางราชการกำหนด และขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรภา ธาคำ)

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

โทร. ๐-๕๕๔๔-๙๕๘๑

นายอำเภอท่าปลา

E-mail : [ThongtinThaPla@gmail.com](mailto:ThongtinThaPla@gmail.com)

ที่ว่าการอำเภอท่าปลา

ที่รับ... ๒๑๒๗  
วันที่... ๒๑ มิ.ย. ๖๕  
เวลา.....



ที่ อต ๐๐๒๓.๔/ว ๒๔๗๒

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนประชนามิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ที่ ๒๕๖๕/ว ๑  
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี แจ้งว่า มีกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของรัฐและความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่” และ “คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและวินัยของข้าราชการ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะควาเลีย คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท

จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร กระจเป่า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในวันที่จัดอบรม โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน - วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปิดรับชำระเงินในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การจัดอบรมจะถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทางราชการกำหนด และขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

นางสาวจิรภา ธาคำ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ ยาเกา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕

ผู้ประสานงาน นายธีรวิทย์ โสภากา ๐ ๙๓๐ ๑๕๐ ๒๘๑

เรียน นายอำเภอท่าปลา

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรแจ้ง อบท. ในพื้นที่

พิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางปริศนา อุ่นเต็มใจ)  
ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

กม



ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

5335

ครบ

วันที่ 13 มิ.ย. 2565

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง

สุพรรณบุรี เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖

ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สำนักงานศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่รับ

A 964

วันที่

13 มิ.ย. 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ รายละเอียดโครงการ และคำแนะนำการสมัครเข้าอบรม
- ๒. แผ่นประชาสัมพันธ์

ด้วยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีมีกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของรัฐและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่” และ “คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาส์ ริสอร์ท, ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอบรมข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเข้ารับการอบรม หรือพิจารณาส่งบุคลากร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร กระจเป่า เอกสารวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในวันที่จัดอบรม โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน - วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และปิดรับชำระเงินในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การจัดอบรมจะถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทางราชการกำหนด ทุกรูปแบบ เพื่อให้การจัดโครงการฯ เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โปรดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญทิวา สิริธรงค์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

ประธานอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

**รายละเอียดโครงการอบรม**  
**หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี**  
**ของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**จัดโดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี**

**๑. หลักการและเหตุผล**

ด้วยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบกับที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ กำหนดให้ศาลปกครองสุพรรณบุรีมีเขตอำนาจเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกทางปกครองแก่ประชาชน จากเดิม ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง รวม ๕ จังหวัด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง และทั่วถึง จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง คดีปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม โดยมุ่งเน้นข้อกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

**๓. ขอบเขตเนื้อหาวิชา และวิทยากร**

๓.๑ **คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ**

จำนวน ๖ ชั่วโมง

โดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

๓.๒ **ความรับผิดของรัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่**

จำนวน ๖ ชั่วโมง

โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

**๔. วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่**

บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## ๕. กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ การจัดอบรมจะถือปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำหนด



มาตรการป้องกัน COVID-19  
shorturl.at/vANY8

## ๖. ค่าลงทะเบียน

๖.๑ ค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยมีอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร เอกสารประกอบการอบรม เครื่องเขียน กระเป๋าเอกสาร และใบวุฒิบัตร (ไม่รวมค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ๑๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทาง)

๖.๒ ผู้เข้าอบรมเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

๖.๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอบรม กรณีที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมและได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคืนค่าลงทะเบียน เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นของทางราชการ และสามารถส่งบุคคลเข้าอบรมแทนได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีกำหนด

## ๗. การสมัครเข้าอบรม

โปรดอ่าน “คำแนะนำการสมัครเข้าอบรม” ที่แนบ

## ๘. การวัดและประเมินผล

ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร และร่วมตอบแบบประเมินผลการจัดโครงการ จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม

## ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากบรรทัดฐานคดีปกครอง กระบวนการวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และลดคดีที่จะฟ้องต่อศาลปกครอง

๙.๒ สำนักงานศาลปกครองได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายปกครองในการปฏิบัติงานจากผู้เข้ารับการอบรม

๙.๓ สำนักงานศาลปกครองมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

๙.๔ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

## ๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ ๐ ๓๕๔๓ ๒๓๓๓ ต่อ ๒๒๐๓, ๒๒๐๗, ๒๒๒๕ โทรสาร ๐ ๓๕๔๓ ๒๓๒๑

ส.ต.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๕๗๑๖ ๕๖๖๖

นางสาวชุตินทร บัวทอง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๖๓๗๓ ๑๘๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spn.sawasdikan@gmail.com หรือ suphanburi\_r@admincourt.go.th



กำหนดการ

โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี  
ของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ – วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จัดโดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

- เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมรับกระเป๋า และเอกสาร
- เวลา ๐๘.๔๕ น. - กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี  
- กล่าวเปิดโครงการโดย อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี
- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - บรรยายหัวข้อ “คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง”  
โดย นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
- เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - บรรยายหัวข้อ “คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ”  
โดย นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ความรับผิดของรัฐและความรับผิดทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่”  
โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - บรรยาย (ต่อ)  
โดย ดร. ฤทัย หงส์สิริ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ

๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
๒. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๓. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

“คำแนะนำการสมัครเข้าอบรม”

โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดี  
ของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
จัดโดย สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

๑. กรอกใบสมัคร และชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านช่องทาง ดังนี้

๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ เข้าเว็บไซต์ <https://admincourtspntraining.thaijobjob.com> หรือเว็บไซต์ศาลปกครองสุพรรณบุรี [www.admincourt.go.th/admincourt/spn](http://www.admincourt.go.th/admincourt/spn) หรือ Facebook สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด พร้อมทั้งจัดพิมพ์ (Print out) แบบชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา (ชื่อบัญชี สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี สาขาศูนย์ราชการสุพรรณบุรี ประเภทออมทรัพย์) เลขที่บัญชี ๓๕๙ - ๐ - ๒๙๙๑๓ - ๔ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้สมัคร ขอแนะนำให้ดำเนินการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ (Printer)

๒) กรณีผู้สมัครมิได้ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตาม ๑) และใช้ช่องทางอื่นในการชำระเงิน เช่น e - BANKING หรือตู้ ATM ขอให้นำส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่oได้ ให้สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีทราบทันที ทางอีเมล [spn.sawasdikan@gmail.com](mailto:spn.sawasdikan@gmail.com) หรือโทรสารหมายเลข ๐ ๓๕๔๓ ๒๓๒๑ เพื่อให้ข้อมูลผู้สมัครและการชำระเงินมีความครบถ้วน

๒. ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ - วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

๓. ระยะเวลาชำระเงิน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ - วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และโปรดเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและตรวจสอบ

๕. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้าอบรมได้ สามารถส่งบุคคลเข้าอบรมแทนโดยแจ้งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ภายในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถขอรับคืนค่าลงทะเบียนได้

๖. กรณีมีผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนก่อนเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดรับสมัคร

๗. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทางเว็บไซต์ [www.admincourt.go.th/admincourt/spn](http://www.admincourt.go.th/admincourt/spn) และ Facebook สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ภายในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๘. ผู้เข้าอบรมรับใบเสร็จรับเงิน และวุฒิบัตร วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๙. ผู้เข้าอบรมถือปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล กรณีที่จำเป็นต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรม (ATK) ก่อนเข้าอบรม โดยผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๑๐. หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะพักในโรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ทท โปรดติดต่อโดยตรงที่แผนกรับจองห้องพัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๔๒๔ ๕๓๖๔ และแจ้งว่าเป็นผู้เข้าอบรมของสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ❖ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖ ตำบลหน้าวัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๒๓๒๓ ต่อ ๒๒๐๓ หรือ ๒๒๐๗ หรือ ๒๒๒๔ โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๒๓๒๑ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๕๗๑๖ ๔๖๖๖ (ส.ค.อ. กิตติวัฒน์ ทองน้อย) หรือ ๐๘ ๒๓๓๓ ๑๘๔๔ (นางสาวชุตินธร บัวทอง) หรือไลน์ไอดี korn1๘44 หรือไลน์กลุ่ม
- ❖ ไลน์ไอดีเล็กทรอนิกส์ [spn.sawasdikan@gmail.com](mailto:spn.sawasdikan@gmail.com)
- ❖ เว็บไซต์ศาลปกครองสุพรรณบุรี และ Facebook สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี



โปรดสแกนเข้าไลน์กลุ่ม  
<https://line.me/tl/g/z1c9fz2w6>



# สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

## โครงการอบรม

### หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565



ณ โรงแรม เดอะ คาวาลี คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดี  
4 สิงหาคม  
2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.



วันศุกร์  
5 สิงหาคม  
2565

เวลา 09:00 - 16:00 น.

หัวข้อ "คำพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยของข้าราชการ"

วิทยากร : อ.นชา ฮนสวัสดิกุล  
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

- ระยะเวลารับสมัคร : 7 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2565
- ระยะเวลาชำระเงิน : 7 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2565

### ช่องทางการสมัคร

- <https://admincourtspntraining.thaijobjob.com> หรือ
- เว็บไซต์ศาลปกครองสุพรรณบุรี หรือ
- แฟนเพจสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

หัวข้อ "ความรับผิดชอบของรัฐและความรับผิดชอบของละเมิดของเจ้าหน้าที่"

วิทยากร : ดร. ฤทัย หงส์ศิริ  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- ค่าลงทะเบียน  
**คนละ 3,500 บาท**

(รวม) ค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต 10 บาท  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง

**รับฟรี!!**

กระเป๋าใส่เอกสาร 2 ใบ  
เอกสารประกอบการบรรยาย

สอบถามเพิ่มเติม  
โปรดสแกน



### สอบถามรายละเอียด

- สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เลขที่ 333 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
- โทรศัพท์ 0 3543 2333 ต่อ 2203 หรือ 2207 หรือ 2224
- โทรศัพท์มือถือ 09 5716 4666 (ส.ด.อ. กิตติวัฒน์ กองน้อย) หรือ 08 6373 1844 (นางสาวชุตินธร บัวทอง)
- สแกน QR Code เพื่อเข้าไลน์กลุ่ม หรือเพิ่มเพื่อน LINE ID: kpn1844